



มลฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมลฑล

เวลาหยุดพัก เพื่อลงคะแนนเสียง

ศูนย์ลงคะแนนเสียงจะเปิดไม่เกิน 10 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. ในวันเลือกตั้ง เวลาดังกล่าวจะขยายเวลาเป็น 7:00 น. ถึง 20:00 น.



หากคุณมีกำหนดจะทำงานในช่วงเวลานั้นและคุณไม่มีเวลาเพียงพอที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คุณใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการลงคะแนนเสียงโดยไม่เสียค่าจ้าง

คุณอาจใช้เวลามากเท่าที่จำเป็นในการออกเสียงลงคะแนน แต่จะได้รับเงินเพียงสองชั่วโมงเท่านั้น

เวลาปิดสำหรับการลงคะแนนสามารถเป็นได้เฉพาะช่วงเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกะการทำงานปกติของคุณแล้วแต่ว่ากรณีใดจะเปิดโอกาสให้ลงคะแนนเสียงมากที่สุดและมีเวลาหยุดน้อยที่สุดจากกะการทำงานปกติของคุณเว้นแต่คุณจะจัดเตรียมการอื่นกับนายจ้างของคุณ

หากสามวันทำการก่อนการเลือกตั้งคุณคิดว่าคุณจะต้องหยุดพักในการออกเสียงลงคะแนนคุณต้องแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบอย่างน้อยสองวันทำการก่อนการเลือกตั้ง



มลฑล LOS ANGELES

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมลฑล

เวลาหยุดพัก เพื่อลงคะแนนเสียง

ประกาศถึงนายจ้างเกี่ยวกับการหยุดงานสำหรับการออกเสียง

ลงคะแนนสำหรับพนักงาน

กฎหมายของรัฐ (รหัสการเลือกตั้งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 14001) กำหนดให้ นายจ้างต้องติดโปสเตอร์ประกาศให้ลูกจ้างทราบคำแนะนำแก่พวกเขาเกี่ยวกับ บทบัญญัติสำหรับการลางานที่ได้รับค่าจ้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ

ตัวอย่างประกาศฉบับนี้ได้พิมพ์ไว้บนฝั่งตรงข้ามของหน้านี้เพื่อความสะดวกของท่าน

ประกาศนี้จะต้องโพสต์อย่างเห็นได้ชัดเจน ณ สถานที่ทำงาน หากปฏิบัติได้หรืออื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้ว่าพนักงานมาและมาที่ทำงานไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเลือกตั้งทุกรัฐ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โปรดติดต่อสายด่วนผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ (800) 345-VOTE (8683)

พนักงานมีสิทธิได้รับค่าแรงนอกเวลาทำการเพื่อลงคะแนนเสียงก็ต่อเมื่อพนักงานใช้เวลาไม่เพียงพอที่จะลงคะแนนเสียงนอกเวลาทำงาน

เจตนาของกฎหมายคือการให้โอกาสในการลงคะแนนให้กับคนงานที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เนื่องจากงานของพวกเขา

การเลือกตั้งเปิดเวลา 07:00 น. ถึง 20:00 น. แต่ละวันเลือกตั้ง

พนักงานสามารถใช้เวลาได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อลงคะแนนเสียง แต่จะจ่ายให้ไม่เกินสองชั่วโมงเท่านั้น

นายจ้างอาจกำหนดให้ลูกจ้างแจ้งล่วงหน้าว่าจะต้องหยุดเพิ่มเติมเพื่อลงคะแนนเสียง

นายจ้างอาจกำหนดให้หยุดได้เฉพาะตอนต้นหรือปลายกะของพนักงานเท่านั้น